

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7-9 มกราคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า ข่าวสด คมชัดลึก (7 ม.ค.60)</p> <p>สยามกีฬา (9 ม.ค.60)</p> <p>สยามกีฬา แนวหน้า (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>ถวายสักการะพระบรมศพ ร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดราชสิทธิธารามราชวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร โดยมีสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สวรส. สถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ สพฉ. สรพ. และรพ.บ้านแพ้ว เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ</p> <p>-เนื่องจากขณะนี้ปัญหาขยะจากขวดน้ำและภาชนะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. เป็นต้นไป จะทดลองแจกขวดน้ำบริเวณจุดเข้าคิวฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาให้กับประชาชนแค่ 1 ขวด โดยจะมีจิตอาสาคอยบอกให้ประชาชนเก็บขวดน้ำไว้และจะนำน้ำไปเติมให้ถึงที่ และในอนาคตมีแผนลดจำนวนขยะ ด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนนำภาชนะมาจากบ้านเพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ลดโลกร้อน และดำเนินรอยตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องความพอเพียง</p> <p>-เสนอข่าว ที่เต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันนี้มีหน่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่การพ.ธนบุรี 15 คน และรพ.จันทบุรี 7 คน มาตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์</p> <p>-สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ วันที่ 7 ม.ค. เมื่อเวลา 21.30 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 44,278 คน รวม 68 วัน มี 2,955,877 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,896,816 บาท รวม 68 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 240,703,816.50 บาท</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ในวันที่ 20-21 มกราคม นี้ จะครบ 100 วัน สำนักพระราชวังจะหยุดเข้ากราบพระบรมศพ กทม.จะจัดกิจกรรมบ๊ัก คลีนนิ่ง สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ และจะจัดกิจกรรมนี้ทุกเขต เดือนละครั้ง โดยในวันที่ 15 มกราคม นี้ จะทำกิจกรรมบ๊ักคลีนนิ่งสะพานลอยหลายแห่ง ทำความสะอาดและทาสี ติดไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม สำหรับการบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวง เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยแพทย์ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยคัดแยกขยะด้วย เนื่องจากขณะนี้ปัญหาขยะกลับมาอีกแล้ว</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 10 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง ผู้เสียชีวิต 19 ราย สูญหาย 1 ราย สถานที่ราชการเสียหาย 5 แห่ง โดยภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำลดลง ยกเว้นนครศรีธรรมราช และชุมพร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น และนราธิวาส ระดับน้ำทรงตัว ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 43 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ทำให้ในวันที่ 9-10 ม.ค. ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่อง และยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 10 ม.ค. และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝ่าดูติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และชื่นชมคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่เคยท้อถอยยามที่ผู้อื่นเดือดร้อน และเน้นว่า สิ่งของที่บริจาคควรเป็นสิ่งที่ไม่เดือดร้อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยรัฐ (9 ม.ค.60)</p>	<p>สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและไม่เน่าเสียง่าย ส่วนการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด</p> <p>-จ.พัทลุง ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.บางแก้ว อ.เขาชัยสน อ.ป่าพะยอม และ อ.ปากพะยูน ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัด ดินมีความอึมน้ำ ส่วนในพื้นที่ อ.งหรา อ.ศรีนครินทร์ และ อ.ป่าพะยอม น้ำเริ่มลดลง</p> <p>-จ.สงขลา ได้ประกาศให้พื้นที่ 14 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.นาหม่อม อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย</p> <p>-จ.ตรัง นำท่วม 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.นาโยง อ.เมือง อ.รัชฎา อ.ห้วยยอด และ อ.วังวิเศษ ผู้ว่าฯ ตรัง ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และทุกท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวเขตเทือกเขาบรรทัด รวมทั้งเกาะต่างๆ และทุกแห่งที่มีเนินเขาสูงให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม</p> <p>-จ.นครศรีธรรมราช ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงปัจจุบันหนักที่สุดในรอบ 30 ปี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 อำเภอ กระทรวงมหาดไทยได้ยกระดับอุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ 3 อำเภอที่เสียหายหนักสุดคือ อ.ชะอวด อ.จุฬาภรณ์ อ.ทุ่งสง อ.สิชล อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง อ.ฉวาง อ.พิปูน อ.ช้างกลาง ซึ่งระดับน้ำได้เริ่มลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว</p> <p>-จ.ชุมพร พื้นที่ประสบภัยขยายวงกว้างเป็น 6 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.พะโต๊ะ อ.ละแม และ อ.หลังสวน โดยในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ถือว่ารุนแรงและหนักที่สุดในรอบ 20 ปี ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงแห้งเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ ต.พ้อแดง ต.บางมะพร้าว ต.นาพญา ต.บางน้ำจืด และ ต.ปากน้ำหลังสวน ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล มีปริมาณน้ำท่วมสูงขึ้น หลายพื้นที่สูงกว่า 1 เมตร</p> <p>-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานรัฐช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,514 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-7 ม.ค.60 พบว่า ร้อยละ 83.7 ระบุว่า พอใจต่อกระทรวงมหาดไทย รองลงมา ร้อยละ 82.9 ทหาร กองทัพ กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 71.8 กระทรวงเกษตรฯ ร้อยละ 70.4 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 68.3 สำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 54.7 กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 53.7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 51.2 ตำรวจ ร้อยละ 50.8 กระทรวงแรงงาน และร้อยละ 50.1 กระทรวงคมนาคม</p> <p>ความพอใจต่อความรวดเร็วฉับไวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือน้ำท่วม พบว่า ร้อยละ 85.6 พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 14.4 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 85.2 ระบุว่า ผลของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีทำให้การช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ดีขึ้น ร้อยละ 11.4 ระบุเหมือนเดิม และ ร้อยละ 3.4 ระบุแย่ลง</p> <p>ที่น่าห่วงคือ ร้อยละ 79.8 ระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำเติมเหยื่อภัยพิบัติน้ำท่วมภาคใต้ คือ ปัญหาขาดแคลน อาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค รองลงมา 72.4% ระบุโรคระบาด ปัญหาสุขอนามัย 71.5% ระบุปัญหาอาชญากรรม และ รongๆ ลงไปคือปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเดินทางคมนาคม ปัญหาการสื่อสาร และ สาธารณูปโภค แต่ประชาชนส่วนใหญ่ 92.7% เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและทุกฝ่ายจะช่วยกันฟื้นฟูทำให้สถานการณ์ภัยพิบัติกลับคืนสู่ปกติได้โดยเร็ว</p> <p><b>การดำเนินงานของ สธ.</b></p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน , ไทยรัฐ (9 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 8 ม.ค. โรงพยาบาลทุกแห่งที่ถูกน้ำท่วมเปิดให้บริการตามปกติแล้ว และทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจากจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ได้เข้ามาสนับสนุนที่จังหวัด นครศรีธรรมราช ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนส่งรักษาต่อ</p> <p>นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ณ จุดต่างๆ และศูนย์อพยพ รวม 64 ทีม มีผู้มารับบริการและให้ความรู้ด้านสุขศึกษาสูวกฤตภัยน้ำท่วม ประมาณ 10,000 คน พร้อมจัดทีมหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วม ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ตามนัด หรือรับยาสามารถให้ขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่และอสม. หรือโทรศัพท์สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (9 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ ผู้ประสพภัยน้ำท่วม มีสติ ผ่อนคลาย รวมพลังฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน และว่า ได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสพภาวะวิกฤต หรือ MCATT จาก รพ.สวนสราญรมย์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 โดยมีการทำงานร่วมกับ ทีม MCATT ในพื้นที่ สจ. และทีมสุขภาพฝ่ายกาย ในการประเมินผลกระทบ รวมทั้งดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูจิตใจผู้ประสพภัย เน้นการเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากอุทกภัย โดยมีการดำเนินงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ ศูนย์พักพิง ร.ร.เทศบาล 4 ศพด.ก.เยี่ยมัส ส่วนพื้นที่ประสพภัยอื่น ๆ เช่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สถานการณ์น้ำยังวิกฤติ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ จะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสพภัย ต่อไป</p> <p>จากการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตผู้ประสพภัย ณ ศูนย์พักพิง จ.นราธิวาส จำนวน 309 คน จาก 69 ครอบครัว พบมีภาวะเครียดสูง 12 คน ซึ่งมีภาวะ เครียดจากเหตุน้ำท่วม 4 คน มีภาวะซึมเศร้า 2 คน มีภาวะซึมเศร้า ร่วมกับมีความคิดฆ่าตัวตาย 1 คน มีปัญหาโรคจิตเวชเดิม 5 คน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยทั้งหมด ทีมจะติดตามดูแลเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องจนกลับสู่ภาวะปกติ</p>
<p>มติชน (8 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่ที่น่าห่วง 2 จุด คือ รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และรพ.หลังสวน จ.ชุมพร เพราะยังมีปริมาณน้ำมาก แต่สถานบริการทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,5 สทท. Thai PBS (7 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามการช่วยเหลือด้านแพทย์ประชาชนประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ว่า ได้กำกับให้สถานบริการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่เข้าถึงบริการลำบาก โดยส่วนกลางได้สนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ไปแล้วกว่า 200,000 ชุด ขณะนี้มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 102 แห่ง ใน 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี และชุมพร ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ มีสถานบริการที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด 66 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรพ.สต. ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 ไปประจำที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยด้านหน้าของกระทรวงมหาดไทย ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมวางแผนช่วยเหลือประชาชน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (7 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี กรมสบส. กล่าวว่า ได้จัดระบบรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 เรื่องเร่งด่วน คือ 1.ระดมทีมวิศวกรฉุกเฉิน 9 ทีม เพื่อดูแลฟื้นฟูเครื่องมือแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารให้พร้อมใช้งาน และทีมวิศวกรโยธาดูแลในส่วนอาคารสถานที่ 2.จัดเตรียมระบบการสื่อสารสำรองในสถานพยาบาล 14 จังหวัดภาคใต้ 3.จัดชุดปฐมพยาบาลให้อสม.ดูแลผู้ประสพภัยที่เจ็บป่วย 4.ระดมเรือท้องแบน สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม</p>
<p>ข่าวสด (8 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประเด็นที่น่าห่วงขณะนี้ คือ การเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูด หากมีน้ำท่วมให้ตัดไฟชั้นล่างทันที และย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากน้ำ ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกหรือร่างกายสัมผัสกับน้ำ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดเสียงกระแสไฟรั่วไหล เช่น เส้าไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ อย่างน้อย 2 เมตร</p> <p>ด้านนายสุรพันธ์ ชัยลัธรัตน์ ผอ.กองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า การนำเครื่องปั้มน้ำออกมาใช้ช่วงน้ำท่วม ก่อนใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือใหม่ ขอให้ติดต่อช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งาน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (8 ม.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า มีแพทย์จากจังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง เข้าไปดูแลรักษาผู้ประสพภัยที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ประสพปัญหาหนัก ใน อ.ชะอวด ท่งสง จุฬาภรณ์ และมีทีมแพทย์ พยาบาลลงพื้นที่ทุกอำเภอ ที่ อ.จุฬาภรณ์ มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับการตรวจ เป็นห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพจิต เพราะประชาชนไม่เคยพบปัญหาน้ำท่วมหนักเป็นเวลา 60 ปีมาแล้ว ทำให้ไม่ชินย้ายสิ่งของ แม้ว่าได้รับการแจ้งเตือนแล้ว เมื่อน้ำมากกลางดึกสูงมาก ทำให้มีคนเสียชีวิต คนที่มีชีวิตอยู่มีอาการซึมเศร้า ทีมสุขภาพจิตจะลงพื้นที่และฝากเตือนให้ดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ให้อึด เพื่อไม่ให้จมน้ำเสียชีวิต ระมัดระวังงู สัตว์มีพิษกัด ระวังโรคฉี่หนู หากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รีบไปพบแพทย์</p> <p><b>ผลกระทบสถานบริการ</b></p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p>	<p>-รพ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ยังคงมีแนวโน้มน้ำท่วมต่อเนื่อง ต้องย้ายผู้ป่วยหนักไปรพ.มหาราช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ (7 ม.ค.60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ,ไทยรัฐ มติชน ,แนวหน้า ข่าวสด ,เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>นครศรีธรรมราช ส่วนผู้ป่วยทั่วไปจะประเมินสถานการณ์ในวันนี้ หากระดับน้ำยังไม่ลด จะส่งต่อไปรักษาที่ รพ. ไกล่เคียง</p> <p>-<b>รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช</b> ถนนราชดำเนินหน้าบริเวณโรงพยาบาล ระดับน้ำสูงประมาณ 50 ซม. แต่ภายใน รพ.ยังไม่ได้รับผลกระทบ สามารถให้บริการตรวจรักษาได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ขอให้ใช้เส้นทาง ถนนพัฒนาการคูขวาง เข้าทางประตูด้านหลังรพ.ซึ่งไม่มีน้ำท่วมขัง</p> <p>-<b>รพ.หลังสวน จ.ชุมพร</b> ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ การเดินทางยากลำบาก สามารถให้บริการได้เฉพาะตึกผู้ป่วยใน</p> <p>-<b>จ.นครศรีธรรมราช</b> น้ำท่วมบริเวณหน้ารพ.มหาราชนครศรีธรรมราช สูงกว่า 50 เซนติเมตร และทะลักเข้าท่วมภายในรพ.อย่างรวดเร็ว ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และผู้ป่วยหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนชั้น 2 ต่อมาในช่วงเย็นน้ำเริ่มแห้งจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ กระแสน้ำยังทะลักเข้าท่วมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ส่งผลให้เด็กอ่อนกว่า 30 ชีวิต ขาดแคลนน้ำดื่มและอาหาร</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>งบเหมาจ่ายบัตรทอง ปี 61-62</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวหลังประชุมบอร์ดสปสช. ว่า ปี 2561 ได้เสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 164,675.24 ล้านบาท หรือ 3,374.70 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.5 เนื่องจากมีต้นทุนบริการ ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตการบริการรวมถึงนโยบายเพิ่มขึ้น โดยเมื่อหักเงินเดือนบุคลากร 43,828.28 ล้านบาท จะเหลือเป็นงบประมาณที่เข้าสู่กองทุนฯ 120,846.96 ล้านบาท</p> <p>การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่สปสช.เสนอกรอบงบประมาณปี 2562 พร้อมกับงบประมาณปี 2561 โดยนำเสนอกรอบงบประมาณ 170,680 ล้านบาท หรือ 3,480.99 บาทต่อประชากร คำนวณประชากรผู้มีสิทธิ 49.032 ล้านคน เพิ่มจากปี 2561 ร้อยละ 3.1 โดยหลังหักเงินเดือนบุคลากร 45,425.95 ล้านบาท จะเหลืองบเข้าสู่กองทุนฯ 125,254.05 ล้านบาท</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>สิทธิบัตรทองกรณีถูกสุนัขกัด</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีข่าว ด.ช.อาทิตย์ หรือน้องน้ำ อายุ 2 ขวบ 8 เดือน ถูกสุนัขจรจัดรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะนี้ยังนอนรักษาตัวที่ห้องไอซียู รพ.กล้วยน้ำไท นั้น สปสช.ขอชี้แจงให้ทราบว่า น้องน้ำใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษา และรพ.กล้วยน้ำไทไม่ได้เรียกเก็บเงินกรณีฉีดเซรุ่มเพื่อการรักษาเข็มละ 5,000 บาทด้วย เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว</p> <p>-นางสมมน ชันธเขต ป้าของน้องน้ำ ได้สอบถามมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เวลา 04.49 น. ต่อมาเจ้าหน้าที่ของ สปสช.ได้โทรประสานไปยังรพ.กล้วยน้ำไท ซึ่งรพ.ยืนยันว่าไม่ได้เรียกเก็บเงินจากญาติผู้ป่วย และเข้าใจดีว่าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเบิกจ่ายจาก สปสช.ได้</p> <p>-โดยก่อนหน้านี้นางสมมนได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ โดยระบุว่า แพทย์ได้ผ่าตัดและให้หลานอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต้องฉีดเซรุ่มช่วยในการรักษาเข็มละ 5,000 บาท ครอบครัวยากจน จึงขอความเมตตาจากผู้ใจบุญ ผ่านทางชื้อบัญชี สมมน ชันธเขต 8790095338 ธนาคารกรุงเทพ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ มองโลกเป็น เห็นโลกต่าง (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>บทความหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เขียนบทความ "ประเทศไทยกับการเป็นผู้นำในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" โดยประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใน 3 มิติ ได้แก่ 1.ความครอบคลุมประชากรของระบบประกันสุขภาพ ซึ่งปัจจุบัน คนไทยร้อยละ 99.99 มีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นต่อสุขภาพได้ 2.สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 3.การปกป้องครัวเรือนจากการล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ การทำให้คนยากจนที่อยู่ในเมืองและชนบท รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>มุมมองระบบสาธารณสุขไทย</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์บุคลากรในแวดวงสาธารณสุข เรื่อง ตลอดเวลา 40 ปี การสาธารณสุขของไทยมีแนวโน้มเป็นอย่างไร</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้ความเห็นว่า ในขณะที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรค แต่อาจจะเลยหรือยังไม่มี ความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคโดยเฉพาะ และการจะมีสุขภาพดีต้องมีความรู้ ซึ่งการเข้าถึงผู้คนและสร้างองค์ความรู้เหล่านี้ ได้ดำเนินการในรูปแบบ อสม. ซึ่งมีส่วนช่วยงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคมามาก</p> <p>นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สธ. เห็นว่า ระบบสาธารณสุขขณะนี้ไม่ทันต่อสถานการณ์ ทั้งโครงสร้าง การบริหารจัดการ และไม่เคยให้ความสำคัญกับการป้องกัน ทั้งๆ ที่ดีกว่าการรักษา และกรณีนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" เพื่อทำงานเชิงรุกเข้าถึงทุกครัวเรือนนั้น ไม่ได้ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เพราะการจะทำให้ประชาชนสุขภาพดี ต้องมาจากความตั้งใจของตัวเขาเอง ส่วนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หากมองแค่ 3 กองทุนสุขภาพ ไม่มีทางแก้ปัญหาได้ เพราะทั้ง 3 กองทุนเน้นแต่การรักษาเท่านั้น</p> <p>นายจอน อึ้งภากรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ มองว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุน หากรวม 3 กองทุน การจัดบริการจะได้มาตรฐานเดียวกัน การรักษาพื้นฐานเหมือนกัน ยกเว้นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ด้วย ซึ่งจะลดปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลในระบบที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด โดยเฉพาะการให้ประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหาร ส่วนผู้ประกันตน ก็ต้องจ่ายทั้งเงินสมทบและภาษี ซึ่งก็นำไปเป็นงบหลักประกันสุขภาพฯ ด้วย แต่ตัวเองไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนัก หากสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของสิทธินั้น ๆ สิทธิประโยชน์จะไม่ลด ก็เป็นอีกทางที่น่าจะนำไปปรับปรุง ที่สำคัญเมื่อรวม 3 กองทุน เจ้าของสิทธิจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ผลดีคือ ทำให้กองทุนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>แต่งตั้ง กก.คุณธรรม</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2555 และเกษียณปี 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม แทนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ตามมติ ครม. 4 มกราคม 2560</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์กอสชปี การเมือง (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>ครอบครัวคนแก่</b></p> <p>-เสนอว่า พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินสายกระชับความร่วมมือ โดยเริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา การหารือเรียบง่ายแต่ขับเคลื่อนเร็ว โดยเฉพาะแผนการ "ดูแลคนทุกกลุ่มวัย" ตั้งแต่อยู่ในท้องย่นวาระสุดท้ายของชีวิต ที่น่าสนใจ คือการสร้างอาคาร "คนโสดชราภาพ" ให้อยู่อย่างเข้มแข็งในสังคม ไม่ใช่หวังพึ่งพิงอย่างเดียว ลีลาการนำเสนองานด้านสุขภาพของ "บักอู๋" พลิวไหว จนนึกว่ามีคำนำหน้าเป็น "นายแพทย์" มาก่อน หลังจบการประชุมถึงคล้ายสงสัย เพราะ "เจ้าตัว" รับมาที่ป้ายรายนามผู้บริหารกระทรวงหมอม ชี้มือไล่ตัวอักษรพร้อมบอกอย่างภาคภูมิใจ "นั่น ๆ ตระกูลผมเอง เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึง 2 คน"</p> <p>"แก่กันทั้งตระกูล" จริง ๆ เพราะฉะนั้นการทำงานร่วม 2 กระทรวงน่าจะหายห่วงได้ ซึ่งไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่หมายถึงผู้นำมีความเข้าใจเรื่องสุขภาพต่างหาก</p>
<p>ไทยรัฐ (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>เตือนภัย ควันหลังปีใหม่ระวังอุบัติเหตุจากหลับใน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาหลับในขณะขับขี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แม้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หากมีอาการควรหยุดขับรถ อย่าฝืนขับเด็ดขาด และจอดรถในที่ปลอดภัยเพื่อ จิบหลับประมาณ 15 นาที ก่อนขับต่อ หรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์จัด หมายถึงเดลินิวส์ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>สนับสนุน ผกส.สธ.เก็บเงินแบบใหม่</b></p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณเสีรัมย์ จุลบุตร สนับสนุนตามที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินค่าศพตลอดชีวิต โดยเห็นว่าการให้ผู้เกษียณจ่ายเงินตลอดชีวิต ทำให้สมาชิก ผกส.เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคน บวกกับให้คู่สมรสและบุตรเป็นสมาชิกได้ด้วย คิดว่าสมาชิกจะเพิ่มขึ้นอีกมาก จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการ ผกส. ได้โปรดพิจารณา และขออภัยให้ทุกท่านสนับสนุน ผกส. ให้ดำเนินการต่อไป และขอให้สมาชิก ผกส.ทุกท่านให้ความร่วมมือในการเก็บเงินแบบใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>ข่าวเท็จผลไม้กระป๋องปนเชื้อเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อข้อความทางไลน์แจ้งเตือนให้ผู้ที่ได้รับข้อความ งดเว้นการบริโภคผลไม้กระป๋องที่ผลิตจากประเทศไทย เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัส HIV นั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความเก่าที่มีการส่งต่อทางไลน์เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีผู้นำกลับมาโพสต์ใหม่ ทาง ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ และ อย. ได้ออกมาตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบและรับรองด้าน GMP และ HACCP จึงไม่สามารถที่จะพบการปนเปื้อนเชื้อ HIV ได้</p>
<p>คมชัดลึก (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2559</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล 2559 ฉบับปรับปรุง 20 ธ.ค. 2559 มีเนื้อหาว่า สถานพยาบาลต้องไม่โฆษณาเกินจริง หากต้องโฆษณาหรือประกาศใดๆ ต้องได้รับอนุมัติ ข้อความ เสีย หรือภาพ จาก สบส. และแสดงราคาเวชภัณฑ์และการรักษาซึ่งการออกกฎหมายใหม่นี้เพื่อมุ่งควบคุมทั้งเอกชนและภาครัฐ</p>
<p>ไทยรัฐ (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>รพ.นพรัตน์ต้นแบบให้บริการประกันสังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ร่วมเปิดแผนกให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และกล่าวว่า สบส.ได้จัดสถานพยาบาลต้นแบบในการให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 12 ล้านคนรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์เจ็บป่วย หลังจากสบส.ขยายสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 โดยร่วมกับรพ.นพรัตนราชธานีให้เป็นสถานพยาบาลต้นแบบ เพื่อให้สถานพยาบาลอื่นนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และจะขยายสถานพยาบาลต้นแบบอีก 40 แห่ง เป็นสถานพยาบาลรัฐ 30 แห่ง เอกชน 10 แห่ง</p>
<p>ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>โรคหน้าหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีมักพบผู้ป่วยโรคผิวหนังจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากช่วงฤดูหนาวเชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ ยังพบปัญหาผิวแห้งเนื่องจากอากาศแห้ง ลมแรง การดูแลรักษาผิวหนังในช่วงฤดูหนาว คือ ไม่ควรอาบน้ำอุ่นจัดหรือนานเกินควร เพราะหากชำระล้างมากเกินไปอาจทำให้ผิวแห้ง ควรใช้ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ และทาครีมบำรุงผิวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหลังอาบน้ำ 3-5 นาที</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>เตือนอันตรายยา ترامาดอล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบมีการลักลอบขายยา ترامาดอลให้แก่เด็กวัยรุ่นเพื่อใช้ในทางที่ผิด ทั้งการเสพแบบยาเดี่ยวและผสมกับเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้กระทั่งผสมกับน้ำไปกระพือที่รู้จักกันในชื่อ “สี่คูณร้อย” ขอเตือนว่า หากใช้ยาในปริมาณสูงตั้งแต่ 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) ขึ้นไป จะเกิดอาการรุนแรง เช่น ชัก ไข้สูง ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย และอาจถึงขั้นเสียชีวิต</p>
<p>สยามธุรกิจ (7 ม.ค.60)</p>	<p><b>คุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการอย. เผยว่า อย.ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย เพื่อทบทวน ชี้แจงกฎระเบียบด้านวัตถุอันตราย รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบใหม่ E-Submission ตลอดจนรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการกำกับดูแลและการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดการประชุม “Network of the National Control Laboratories (NCLs) of South-East Asia” ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน จากองค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียเวียดนาม และไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการของวัดชี้มาตรฐานสำหรับป้องกันโรคโปลิโอ และวัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เจโอซีโอเป็น รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการพัฒนาและจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐาน
<p>เดลินิวส์ (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>โครงการแพทย์ทางไกลให้สาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (TeleMedicine) ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลาในสัญญา 5 ปี โดยจะเป็นผู้วางโครงสร้างระบบเครือข่าย ระบบไอที และแอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ทั่วประเทศ ปีแรกจะใช้ประมาณ 100 ล้านบาท นำร่องโรงพยาบาล 116 แห่ง ก่อนจะครอบคลุมโรงพยาบาล 2,000 แห่ง ภายใน 5 ปี</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ผลักดันให้หน่วยงานใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) อย่างเต็มประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เป็นช่องทางเข้าถึงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสธ.จะควบคุม กำกับติดตาม และเฝ้าระวังการใช้ระบบสำรองและจัดเก็บข้อมูลกลางของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด Digital government innovation center</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>การลงโทษผู้กระทำผิด</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ขณะดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความรุนแรงในสังคมที่ทำให้เกิดกระแส “ข่มขืนต้องประหาร” กรมสุขภาพจิตมองว่า การลงโทษประหารชีวิต เป็นการใช้มาตรการที่สิ้นและรวดเร็ว ปัญหาไม่สิ้นสุด ดังนั้น ในหลักสิทธิมนุษยชน ควรมีการให้โอกาสในแต่ละขั้นตอนได้รับโทษอย่างไร หรือถ้าถูกพิพากษาโทษถึงที่สุดแล้ว อาจไม่มีการลดโทษให้ ซึ่งหากทำได้ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจกันในสังคมได้</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>ยุติการรังแกในโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอบทความ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการสนับสนุนโครงการกล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน เมื่อปี 2558 และได้ผลตอบรับดี จึงมีการต่อยอดโครงการกล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน ในปี 2559 ต่อ โดยกรมสุขภาพจิต รวมถึงผอ.ของสถานศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังฮีโร่ให้กับนักเรียนชั้นประถม 1-6 จำนวน 3,000 คน จากทั้งหมด 37 โรงเรียน ทำคู่มือหลักสูตรกล้าทำดี ยุติการรังแกในโรงเรียน โดยจะใช้หลักสูตรนี้อบรมครูและนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศรีสะเกษ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ทาง Facebook Fanpage Stopbullying TH เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมของแต่ละโรงเรียนต่อไป</p>
<p>คมชัดลึก ,แนวหน้า ไทยรัฐ ,เดลินิวส์ (8 ม.ค.60)</p>	<p><b>นศ.แพทย์ร่วมโงสอบนายสิบ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนักศึกษาแพทย์ร่วมขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจ โดยผู้ต้องสงสัยในการทุจริตสอบมีทั้งหมด 413 คน เป็นนักศึกษาที่รับจ้างเข้าสอบ 34 คน ในจำนวนนี้มีมาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่นๆ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการโงสอบนายสิบ และสั่งให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความเอาผิดทั้งขบวนการภายใน 2 วัน</p> <p>ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก "Ittaporn Kanacharoen" ว่า นักศึกษาแพทย์อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของแพทยสภา แต่สิ่งที่แพทยสภาทำได้คือ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ เมื่อถึงวันต้องพิจารณาให้ไปประกอบวิชาชีพ เพื่อรับรองว่าสามารถรักษาคนไข้ได้ จึงจะเข้าสู่อำนาจของแพทยสภาว่าจะให้ไปประกอบวิชาชีพหรือไม่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (9 ธ.ค.59)</p>	<p><b>ผลกระทบการชกมวยในเด็ก</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยรุ่นเด็ก ว่า สะท้อนคำถามที่ยังไร้ทางออก ทั้งเรื่องสุขภาพเด็ก ค่านิยมของพ่อแม่ กระทั่งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ โดยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เคยเปิดเผยการวิจัยว่า การชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งใช้กติกาไม่ต่างกับมวยไทยอาชีพ ถือเป็นความรุนแรง เพราะการชกที่ศีรษะโดยตรง รวมถึงศีรษะที่ถูกสะบัดและหมุนด้วยแรงเหวี่ยงกะทันหันระหว่างชก จะสร้างบาดแผลให้กับเนื้อสมองโดยตรง เสี่ยงต่อเลือดที่ออกในเนื้อสมอง เกิดการยึดหรือขาดของเส้นประสาท</p> <p>ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้วิจัย กล่าวในงานเสวนา "นักมวยเด็ก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความขัดแย้งของสุขภาพกับกีฬา วัฒนธรรม และความยุติธรรมของสังคม” ในงานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2559 ว่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบด้วยเครื่อง MRI ระหว่างสมองของเด็กที่ชกมวย 323 คน กับเด็กทั่วไปจำนวน 253 คน พบว่า เด็กทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างทางสมองอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลักคือ 1.เด็กที่เป็นนักมวยจะมีเลือดออกในสมองจากการถูกชกหัว ทำให้มีธาตุเหล็กสะสม ซึ่งเป็นสารพิษต่อเนื้อสมองมากกว่าเด็กปกติ 2.เซลล์สมองและใยประสาทของนักมวยเด็กจะฉีกขาด ถูกทำลาย ทำให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ 3.การทำงานของสมองด้านความทรงจำลดลง นำไปสู่อาการบกพร่องทางปัญญา หรือภาวะสมองเสื่อมได้ 4.ระดับสติปัญญาของเด็กที่ชกมวยมากกว่า 5 ปีจะลดลงอยู่ที่ระดับ 84 คะแนน ต่ำกว่าเด็กไทยทั่วไป ซึ่งจะอยู่ที่ระดับ 90-110 คะแนน</p> <p>รศ.น.พ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ย้ำถึงทางออกว่า ทีมวิจัยไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกการชกมวยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี แต่ต้องการเสนอให้มิกติกที่สอดคล้องกับความปลอดภัยของเด็ก ได้แก่ 1.นักมวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเป็นเพียงวัฒนธรรมและกีฬาสมัครเล่น โดยมีกติกากฎกติกาที่เหมาะสมตามอายุ ไม่ใช่เป็นอาชีพ 2.ต้องมีการกำหนดเกณฑ์อายุและกติกากฎกติกาที่สอดคล้องกัน เช่น หากนักมวยอายุต่ำกว่า 9 ปี ให้แค่ร่ายมวย อายุ 9-12 ปี จะแข่งแบบปะทะได้ แต่ห้ามชกศีรษะ อายุ 13-15 ปี แข่งแบบปะทะได้ มุ่งเป้าศีรษะได้ แต่ต้องชกแบบเน้นเข้าเป้า ให้คะแนนจากความแม่นยำ 3.จำกัดเวลาชก โดยในการแข่งขันกีฬาให้กำหนดชก กำหนดช่วงพักระหว่างการชกแต่ละครั้ง หากมีการบาดเจ็บสมองต้องพักนานขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ ข้อเสนอสามารถเกิดขึ้นจริงได้โดยการแก้ไขพ.ร.บ.กีฬามวย ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและอนุสนธิสัญญาสิทธิเด็ก พร้อมกับบัญญัติค่านิยมการชกเพื่อทดแทนบุญคุณของผู้ใหญ่</p>
<p>ไทยโพสต์ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>อันตรายหูรื้อมือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยรายงานการวิจัยที่พบว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองในวัยเด็กทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับหญิงที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองในวัยเด็ก</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เปิดเผยว่า การสำรวจในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เด็กไทยอายุ 13-15 ปี ร้อยละ 33.8 ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2554 พบว่า ร้อยละ 31.2 ของหญิงไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน โดยภาคใต้มีอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงสุดคือ ร้อยละ 43.5 และกรุงเทพฯ ต่ำสุดคือ ร้อยละ 13.2 จึงขอเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ไทยทุกคนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน หรือดีที่สุดควรเลิกสูบ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>เตือนภัยเสื้อกันหนาวมือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิธร คณาสวัสดิ์ นพ.สจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า อากาศเริ่มหนาวเย็น ประชาชนเริ่มหาซื้อเสื้อกันหนาวมาสวมใส่กัน โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสอง ซึ่งอาจมีภัยที่แฝงมาด้วย คือ ความชื้น เชื้อรา และเชื้อโรคอันตราย จึงขอแนะนำประชาชนก่อนนำมาใช้ควรนำเสื้อมาต้มในน้ำเดือด แล้วนำมาซักทำความสะอาด และนำไปตากแดดจัด ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรค และควรสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูก ขณะที่เลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มาับเสื้อผ้า ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสภาพดี หลีกเลี่ยงผ้าขนสัตว์ที่มีลักษณะขนฟู เพราะอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้</p>
<p>สยามรัฐ (9 ม.ค.60)</p>	<p><b>สอบโรงงานปล่อยน้ำเน่า</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่สวนผลไม้ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี มีชาวบ้านกว่า 20 คน รวมตัวกันร้องเรียน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรงงานชำแหละไก่ในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงร่องน้ำในสวนของชาวบ้าน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ในร่องน้ำมีการปล่อยน้ำเสียจากการชำแหละไก่จริง เบื้องต้นจะส่งระงับการชำแหละไก่ จนกว่าจะดำเนินการบำบัดร่องน้ำเสียเสร็จเรียบร้อย</p> <p>ภายหลัง จำลิมเอกเสนาะ เที่ยงธรรม รองผู้บังคับเขตหมวดทหารสารวัตรกองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 19 ได้นำชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และได้สอบถามถึงตัวเจ้าของโรงงาน เพื่อจะพูดคุย แต่ไม่มีผู้ใดทราบว่าใครเป็นเจ้าของ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำของชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียในครั้งนี้ด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ใช้หัวदनก</b></p> <p>-เสนอข่าว ส่องงรายงานพบผู้เสียชีวิตจากใช้หัวदनกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 รายที่ 2 เป็นชายวัย 62 ปี มีประวัติ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
(7 ม.ค.60)	เดินทางไปยังเมืองกว่างโจวและเมืองตงกวน ในมณฑลกว่างตุงของจีน เมื่อกลางเดือน ธ.ค. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการติดเชื้อได้ เนื่องจากผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่ได้สัมผัสกับสัตว์ปีกหรือไปตลาดสด ทำให้ฮ่องกงยืนยันพบผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย ขณะที่จีนมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 19 ราย และเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 4 ราย
มติชน (7 ม.ค.60)	<p><b>สกอตแลนด์ออกห้ามสูบบุหรี่ กม.รับปีใหม่</b></p> <p>-เสนอขอความ สกอตแลนด์ได้ออกกฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ระบุ ห้ามสูบบุหรี่ในรถที่มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ในรถด้วย โดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ 100 ปอนด์ (ราว 4,480 บาท) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นต่อหน้า แต่หากเป็นคดีความถึงศาล อาจเจอโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 ปอนด์ หรือราว 44,800 บาท โดยร่างกฎหมายใหม่นี้เป็นมาตรการหนึ่งในแผนลดอัตราการสูบบุหรี่ในสกอตแลนด์ ให้เหลือต่ำกว่า 5% หรือร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ.2577</p>



สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 